



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองสวัสดิการ โทร.๓๒๒๐-๑

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒๖/๖๗๑๖

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งแนวทางการให้บริการห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

เรียน ทุกหน่วยงาน

ตามที่กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๕ ห้อง ได้แก่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น ๕ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ (สนอ.๕) ห้อง cowboy zone ชั้น ๕ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ และห้องประชุม ๘๐ ปี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การให้บริการห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามนโยบายสำนักงานสีเขียว Green Office สำนักงานอธิการบดี กองสวัสดิการ จึงขอแจ้งแนวทางการให้บริการห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑. การขอใช้บริการห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ผู้ขอใช้บริการสามารถจองการใช้ห้องประชุมผ่านระบบจองห้องประชุมออนไลน์ของสำนักงานอธิการบดี www.meetingroom.welfares.mju.ac.th

๒. การยกเลิกการขอใช้บริการห้องประชุม ขอให้แจ้งยกเลิกให้กองสวัสดิการทราบล่วงหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ ได้จัดเตรียมห้องประชุมตามที่ขอใช้บริการไว้ (เปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ กระตักน้ำร้อน) เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

๓. การให้บริการภายในห้องประชุม ดังนี้

กองสวัสดิการ : ดูแลความเรียบร้อยด้านการบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารระบบสารสนเทศ ระบบเสียง ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องประชุม ภายใต้การบริหารจัดการแบบ Green office โดยจัดเตรียมจุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม และจัดชุดกาแฟเตรียมไว้ให้ สำหรับกาแฟ ขอความร่วมมืองดใช้กาแฟสำเร็จรูป/แบบซอง (ให้ใช้แบบขวด เพื่อตัดกข) ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการต้องจัดเตรียมกาแฟ/อาหารว่าง มาด้วย

หน่วยงานที่ขอใช้ห้องประชุม : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการ/ผู้เข้าประชุม และความเรียบร้อยในห้องประชุม เนื่องจากมีความเข้าใจในความต้องการพื้นฐานของกรรมการนั้น ๆ

๔. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ใช้ประจำห้องประชุม ได้แก่ ชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะ ไม่ควรเคลื่อนย้ายหรือนำไปใช้ออกสถานที่ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดความชำรุดเสียหายได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนบุคลากรทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายวิเชียร คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

(นางอารีย์ภรณ์ สวนคำทอง)

รองอธิการบดี